

Thư cảm ơn của Sr Isave Lê Thị Gương Ntba (21/6/2015)

From: thai hoa & cdlouisepr@yahoo.com.vn & Date: June 21, 2015 at 7:45:15 AM PDT To: "stpaulfamilyofcharity@yahoo.com" & stpaulfamilyofcharity@yahoo.com & Subject: Cảm ơn

Kính thưa Cha và Quý Ân Nhân Hội Bác Ái Phaolô, Con xin gửi đến Cha và Quý Ân Nhân những tâm tình biết ơn của chúng con và những gia đình nghèo đã được Hội quan tâm giúp đỡ và kèm theo những hình ảnh mà con cố gắng ghi lại được. Kính chúc Cha và Quý Ân Nhân tràn đầy sức khỏe, niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa. Thay mặt Cộng Đoàn Nt. Isave Lê Thị Gương Ntba

***** Phan Rang, ngày 21/6/2015 Kính thưa Cha và Quý Ân Nhân Hội Bác Ái Phaolô, Ngày 25/9/2014 Cộng Đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Phaolô Thái Hòa – Phan Rang, chúng con có nhận 2000USD của Gia Đình Hội gửi, để giúp đỡ Người Nghèo tại địa phương: 2000USD x 2.142.000đ = 42.840.000đ. với số tiền này trong 9 tháng qua chúng con đã dùng vào những việc như sau: 1. Đưa đi khám bệnh và điều trị cho một gia đình nghèo bệnh tật: =4.800.000đ 2. Chăm sóc những người già neo đơn: (bồi dưỡng sữa, thịt, gạo) =6.000.000đ 3. Bồi dưỡng cho những trẻ em nghèo suy dinh dưỡng, bệnh tật: (Thịt, sữa) =5.000.000đ 4. Giúp đỡ chạy thận cho một bệnh nhân gồm 6 người con: 1 tuần 3 lần 1 tháng = 1.800.000đ x 6 tháng =10.800.000đ 5. Duy trì gúp gạo hàng tháng cho những gia đình nghèo = 9.000.000đ 6. Lo nguồn nước sạch cho những gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa, hơn 10 năm sử dụng nước ao tù đã giúp được 2 gia đình: =4.000.000đ (CĐ vẫn tiếp tục tìm nguồn nước sạch cho các hộ nghèo) Tổng kết: Nhận 42.840.000đ Chi 39.600.000đ Tồn 3.240.000đ Kính thưa Cha và Quý Ân Nhân trong Hội, Cộng đoàn chúng con xin chân thành cảm ơn Cha và Quý Ân Nhân đã thương quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để chị em chúng con có cơ hội tiếp tục giúp đỡ và phục vụ tận tình cho những người nghèo khổ bất hạnh tại địa phương. Tất cả những người nghèo nơi đây, họ rất biết ơn Cha và Quý Ân Nhân và hứa sẽ luôn nhớ và cầu nguyện. Một lần nữa, con xin hết lòng biết ơn Cha và Quý Ân Nhân. Xin Chúa ban nhiều sức khỏe và phúc lành của Chúa xuống trên Cha và Quý Ân Nhân cùng gia đình thân quyến. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho công việc tông đồ Bác Ái mà Hội đang thực hiện. Kính thư Thay mặt cộng đoàn Nt. Isave Lê Thị Gương Ntba

Một nhóm Bà Bác Ái ở Giáo Xứ do các Di thành lập phụ giúp chăm sóc Cụ già neo đơn bị liệt do tai biến. Hình ảnh này được ghi lại, sau đó 1 tuần bà Cụ đã qua đời.

Ông ngoại bị lao phổi cùng với người mẹ bị chồng bỏ nuôi 3 cháu. Cháu lớn nghèo nhưng hiếu học. Người Mẹ neo đơn chăm sóc người con bị câm và bị liệt do chấn thương cột sống vì tai nạn lao động đã 3 năm.

Một em sinh viên giúp chăm sóc Cụ già neo đơn, năm liệt do bị té.

Cụ già neo đơn, băng qua đường đi tham dự thánh lễ bị tai nạn giao thông, gãy xương đùi trái. Các Di và các em sinh viên trong Giáo Xứ thường xuyên thăm viếng chăm sóc. Chưa tìm được nguồn nước sạch nên còn sử dụng nước ao hồ

để sinh hoạt hàng ngày. Tìm thêm được nguồn nước sạch cho 1 gia đình nghèo. Căn nhà bằng

đất sắp siêu vẹo do ngập nước. Gia đình nghèo nhưng Bé rất chăm học và đạt kết quả xuất sắc.

Bé 3 tuổi nhờ uống sữa và thịt, đã đi đứng được.

Giúp người mẹ (6 người con) chạy thận giai đoạn cuối: đã di căn đến phổi và tim. Hai người con gái đã học may xong nhưng cũng không có đồ để may.

Đưa đi khám và điều trị bệnh mẹ và 2 con. Mẹ bị viêm phổi và loét bao tử, 1 người con bị bệnh động kinh, 1 người con bị bệnh tim. Học sinh nghèo hiếu học.

Gia đình nghèo có 5 người con (vắng 3 người) 5 người con này thất học, do khuyết tật trí não. Các Bà Bác Ái của Giáo Xứ cùng với các

Di đi thăm và chăm sóc mẹ và con bị lao phổi tại nhà. Người già neo đơn.

Mới tìm được nguồn nước sạch để sử dụng (trước kia sử dụng nước ao tù hoặc mua từng can nước sạch để uống). Người

nghèo có nguồn nước sạch để sinh hoạt Những gia đình dân tộc

nghèo được nhận gạo, thịt và sữa mỗi tháng và các dịp lễ trong năm. (Còn rất nhiều gia đình dân